



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1539 5 tháng 1 năm 2025

*Qui Hội*

*Qui hội tình người qui chơn luật  
Điện giới khai thông tự thức cười  
Vô cùng học hỏi khắp nơi nơi  
Tình Trời tận độ tâm hướng Trời*

*Lương Sĩ Hằng*

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao ?
- 2) Sự dứt khoát có cần cho người tu Vô Vi hay không ?
- 3) Tu thiền cần hành pháp hay là giành bạn đạo ?
- 4) Chúng sanh là gì ?
- 5) Giác mơ tình sâu do đâu hình thành ?
- 6) Điện năng của nhơn loại liên hệ với mặt đất ra sao ?
- 7) Sự lưu hành và tích trữ điện năng của Trời Đất nằm ở đâu ?

**1) Las Vegas, 09/10/98 2 : 00 AM**

**Hỏi : Muốn hướng thượng thì phải hướng làm sao ?**

Đáp : Thừa muốn hướng thượng thì phải siêng năng hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, tập quán xây dựng cho luồng tâm điển hướng thượng thay vì hướng hạ theo chiều hướng tham dục

**Kệ :**

*Điện năng có trước có thanh  
Trụ điển khai thông chỉ thực hành  
Giải chấp phá mê không luyến tiếc  
Bình tâm thanh tịnh tự về nhanh*

**2) Las Vegas, 10/10/98 4 : 00 AM**

**Hỏi : Sự dứt khoát có cần cho người tu Vô Vi hay không ?**

Đáp : Thừa sự dứt khoát rất cần cho người tu Vô Vi thực hiện điều cần thiết thay vì không cần thiết, uông cho một kiếp người

**Kệ :**

*Thực hành trung tín đạt thanh bình  
Giải tỏa phiền ưu tự giác mình  
Đại lộ không hành vô tiểu lộ  
Pháp lành tận dụng triển hành trình*

**3) Las Vegas, 11/10/98 4 : 20 AM**

**Hỏi : Tu thiền cần hành pháp hay là giành bạn đạo ?**

Đáp : Thừa tu thiền cần hành pháp hơn là giành bạn đạo, hứa xuôi , không phát triển và tự gia tăng sự tham dục tưởng lầm là mình đã đạt thành, hậu quả sẽ lãnh khổ mà không hay, nghiệp lực sẽ tái hồi

**Kệ :**

*Khó khổ do tâm chuyển tiến hoài  
Phân tâm khổ cực tạo lầm sai  
Hình thành khổ nhục tâm cầu tiến  
Thuyết lý không minh tự dẫn sai*

**4) Las Vegas, 12/10/98 2 : 15 AM**

**Hỏi : Chúng sanh là gì ?**

Đáp : Thừa chúng sanh là loại người chung sống với một hơi thở liên hệ với Trời Đất như nhau, khối óc có thể thể thiên hành đạo

**Kệ :**

*Dù cho thể xác triển thấp cao  
Vạn lý hành trình vẫn tiến mau  
Đời đạo song hành tâm dứt khoát  
Vẫn yêu thể xác vẫn bàn trao*

**5) Las Vegas, 13/10/98 7 : 55 AM**

**Hỏi : Giác mơ tình sầu do đâu hình thành ?**

Đáp : Thừa giác mơ tình sầu do sự mất trật tự của nội thức tạo sự ám ảnh triền miên vọng động

**Kệ :**

*Hấp thụ bất chơn tạo giận hờn  
Giới ranh không rõ khó qui hờn  
Thần kinh bất ôn gây loạn động  
Sửa mình tiến hóa rõ Trời ơn*

**6) Las Vegas, 14/10/98 5 : 25 AM**

**Hỏi : Điện năng của nhơn loại liên hệ với mặt đất ra sao ?**

Đáp : Thừa điện năng của mặt đất hỗ trợ cho phân xác vĩa và ngũ tạng đầy đủ màu sắc trong cuộc sống tương đồng với màu sắc lộng lẫy của thiên giới. Thanh và trược chuyển động tùy duyên của hành giả thực hành và tương ngộ

**Kệ :**

*Thực hành khai triển điện năng tiến  
Hỗ trợ tâm linh tự giải phiền  
Trật tự đất Trời duyên tuyệt đẹp  
Đạt duyên tiến tới tự phân huyền*

**7) Las Vegas, 15/10/98**

**Hỏi : Sự lưu hành và tích trữ điện năng của Trời Đất nằm ở đâu ?**

Đáp : Thừa điện năng của Trời Đất lưu trữ ở nơi sức nóng vô cùng, biến thành đá quý, có khả năng làm việc điều hòa nguyên khí của Trời Đất, liên hệ với thể xác của quần sanh trên cõi phù sanh này, nay còn mai mất, nằm trong định luật có có không không tự tan vô thường

**Kệ :**

*Vì tham khó thấy tâm không  
Liên hệ Trời cao giữ một lòng  
Thắm thía tình đời trong dục lạc  
Qui không thấy rõ ý chơn lòng*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### **DẠY DỠ LỤC CĂN LỤC TRẦN**

*Căn trần rối loạn ấy do ta  
Đòi đạo song tu tự tiến hòa  
Thấy đó mất đó không tồn tại  
Hiếu hòa tự đạt thấy hôn ta*

*Nhơn ông hành pháp không giờ rảnh  
Các giới noi theo để thực hành  
Xây dựng đạt thanh là chánh pháp  
Căn trần tương ứng tiến hòa thanh*

*Trong ta có pháp sao không học  
Cứ mãi mê say cảnh hạ tầng  
Không giác không tu thành động loạn  
Khó hòa khó tiến khổ vào thân*

*Biết ai là kẻ hành chơn đạo  
Lý vững tự tin tiến thẳng vào  
Bỏ khổ trần gian nơi thức giác  
Thực hành chơn pháp tiến càng cao*

*Lấy không làm gốc hòa chơn pháp  
Lấy cảnh làm thầy học hỏi vang  
Thức mắc tiêu tan tâm thức giác  
Không còn vọng động hưởng Trời ban./.*

**Lương Sĩ Hùng**  
**Manila, 1979**

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 - 1982 (tiếp theo)

Cho nên, mọi người đã phát tâm ra công hiến; và tự nhiên mời tôi đến nơi này, nơi kia, nơi nọ; cũng là Bề Trên sắp đặt. Chính tôi là một người tị nạn đi ra 1978, làm gì tôi có tiền mà tôi được đi chu du khắp xứ? Mà trong lúc tôi cũng là tị nạn ở tại Phi Luật Tân, mà làm gì tôi có tiền để cứu những người tị nạn trong trại? Nhưng mà trong sự phát tâm của tôi, tôi ở ngay trại tị nạn đó tôi nói “Tôi sẽ cứu quý vị!” Những vị đó thấy lạ, hỏi, “Anh cũng là người tị nạn như tôi, làm sao cứu?” “Tôi sẽ cứu.”

Mà tôi đi một vòng, tôi nói đâu có người ta nghe; rồi những người mà người ta vô thăm trại tôi đó, người ta dòm thấy, những người cũng có đã Thiên ở tại Manille, người ta dòm người ta thấy, người ta Thiên những cái pháp khác, người ta dòm người ta thấy, người ta nói, “Ông không phải tị nạn.” Tôi nói, “Tôi tị nạn; có số đàng hoàng.” Nói, “Không!” Tôi hỏi, “Bà tin gì? Bà tin câu cơ thì tôi cho cái tên, Bà về Bà câu cơ thử cơ nói gì, nói làm sao?” Thì cơ kêu bả hợp tác với tôi!

Cho nên hợp tác với tôi, rồi mới quyên tiền để cứu cho trại tị nạn chúng tôi; trong lúc tôi đến không có cái mừng, không có cái mền, ngủ dưới đất, còn khổ hơn cái cảnh cải tạo ở Việt Nam, hôi thúi đủ thứ! Chúng tôi cũng nhờ Bề Trên giúp đỡ. Rồi người ta mới mời tôi đi châm cứu: từ người nhà giàu tỉ phú, cho tới tướng lãnh, tất cả tại Phi Luật Tân, họ sốt sắng giúp đỡ sau những buổi thuyết giảng của tôi đối với họ và những sự vấn đáp thắc mắc của họ, họ mới đi vô trong trại tị nạn họ giúp.

Cho nên, tôi làm việc liên tục từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ rưỡi tối mới được về trại. Chỗ này rước, chỗ kia rước; cứu độ người Việt Nam. Cho nên người ta thấy rằng, người ta còn rõ cái Thiên Cơ nhiều hơn, vì ở đây, ở tại Manille, đều là Thiên chúa giáo nhiều, họ tin Chúa và họ tìm Chúa trong khổ. Và chính những ông đó, cũng như ông nhà giàu đang nằm dưới đất, bỏ xứ ra đi, cơ sở lớn lao cũng không khác gì những cơ sở của ông hiện tại. Cho nên, mọi người đã đồng ý, “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu,” và giúp đỡ cho người Việt Nam hết mình. Thành ra một khi, mỗi năm tôi đều đến Phi Luật Tân, và tôi châm cứu cho những người có tiền ở đó, và những người đó tình nguyện bỏ tiền ra giúp đỡ, mua mền, mua mừng, mua áo, đưa cả tiền bạc cho những người tị nạn. Cũng như trại Palawan, trại Patayan, trại Sotetabella ở Manilla, chúng tôi giúp.

Cái đó có phải bề trên giúp không? Nếu mà tôi không có lập lại trật tự và tôi không nhờ cái pháp Thiên này, thì làm sao tôi có khả năng làm được nhiều việc như vậy, trong lúc tôi là một người tị nạn? Cho nên, họ sẽ rước, lúc đó họ rước tôi về nhà và nuôi dưỡng kỹ lưỡng, và giúp đỡ tất cả những người tị nạn, kể cả những xưởng lớn ở Manille cũng vậy

Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi đã phổ biến rộng ở Việt Nam, trong trại cải tạo; và một số người đã tu trước khi bị bắt, sĩ quan, rồi vô đó phổ biến. Thành ra những trại, trong trại cải tạo Việt Nam bây giờ, những người mà được tu thiền, người nào người nấy cũng mạnh khỏe ra về. Và những người đó cũng đã ra đến đây, và cũng đã gặp tôi. Và khi chúng tôi ở Việt Nam chúng tôi cũng học hết những cái khóa đó: khóa cải tạo, tôi cũng có rồi: mười ba tháng một tuần; rồi tới cái khóa Kinh Tế Mới, chính tôi cũng đi kinh tế mới rồi! Đó. Mà đi tới đâu thì người ta đồng tới đó; tất cả mọi người đều quý mến.

Cái đó phải bề trên giúp đỡ không? Nếu không có sự sáng suốt đó, làm sao người ta đến với mình? Đến cả cái cọng củi, đến cái cây củi cũng không cho tôi chặt nữa! Mà tôi, tôi ở Núi Sập, nước ngập lên, ngập tràn; lúc đó cái giường cũng sắp trôi; lúc đó lại có người ta rủ tôi đi!

Đi là đi tới tổ chức cho họ thôi; tổ chức xong rồi tôi xin đi về, nhưng mà họ nói rằng, “Ông không đi thì chúng tôi sẽ chết hết!” Hỏi, “Tại sao?” “Vi anh em trong đó không có hòa đồng; qua lời nói của ông Tám thì mọi người biết thương yêu, mà ông Tám không đi thì nó sẽ giết nhau. Vậy thì mời ông Tám đi luôn!” Mà tôi nói, “Tôi đâu có tiền đóng! Một người mười hai lượng, tôi đâu có tiền?” Nhưng mà rốt cuộc họ đóng hỏi nào không hay; họ chờ gia đình tôi xuống rồi cái bắt tôi phải đi luôn! Thành ra ra đây tôi đâu có tiền bạc: mấy chục năm nay ở Việt Nam chỉ giúp người ta không à! Tôi làm cho hãng Guest, nhưng mà tiền lương tôi thì cũng phân chia cho những người nghèo chớ tôi đâu có, tôi sử dụng đủ trong gia đình tôi thôi, còn dư tôi không có lấy; mà cả nhiều, nhiều cái áp phe lớn tôi cũng không có lấy tiền bạc gì. Thì đó, vì đó, nhưng mà họ rủ tôi đi; những người đó cũng là khách hàng buôn bán, họ nhất định năn nỉ tôi phải đi.

Mà ra đây, tôi phải làm những gì còn tốt hơn trong phần tuổi còn lại của tôi; thì những bạn Thiền đề nghị rằng phải nói cho tất cả đồng bào nghe, để cho họ ý thức được cái đường lối này, mà chính họ là người trách nhiệm của họ, để họ thấy rõ rằng họ là thượng đế trong cái Tiểu Thiên Địa này, Chủ Nhân Ông của Tiểu Thiên Địa này, mà họ chưa ý thức được nguyên lai bản tánh. Với cái phương pháp công phu này, nhiều người hiện tại đã ngộ được và thấy rằng, “Tôi phong phú nhiều quá!” Mỗi người đều giàu có trong tâm thức, và đã vượt qua những cái bài học xứng đáng, và chúng ta không còn sự phàn nàn, và không còn buồn bực nữa, mà vui vẻ, mà cảm thấy sự vinh hạnh của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người để tự thức, tự tu, nhiên hậu mới cứu độ tất cả chúng sanh.

Cho nên, nhân loại đã vì chúng ta: chúng ta đến, bước chun đến đất Mỹ này, có phải người ta phải vì chúng ta không? Vì thực hiện tình thương và đạo đức mới cứu chúng ta! Thì chúng ta làm gì để đền đáp? Nếu chúng ta tu thành đạo thì chúng ta mới hoàn trả cái nợ đó được! Chớ không phải là tiền chúng ta cho họ! Họ đâu có cần! Vật chất



chúng ta cho họ, họ đâu có cần! Nhưng mà chúng ta làm sao sáng lạng hơn, vì chúng ta nhân cái cơ hội này để tiến hóa tới vô cùng, để cứu phần hồn! Trong lúc họ đang vì vật chất, vì tranh đấu, mà họ thức giấc, họ cũng sẽ trở về qua sự ảnh hưởng của chúng ta, thì cũng cứu độ được những người ngoại quốc.

Cũng như tôi đi qua Pháp cũng vậy: nhiều người Pháp hút xì ke ma túy, rồi cuộc nghe tôi giảng rồi mới trở về thực hiện; rồi cũng xin xuống tóc như tôi. Đó! Những cái hình ảnh đó chúng tôi cũng có mang đến, nhưng mà phải có cơ hội để đem trình cho quý vị xem những công chuyện chúng tôi làm, chúng tôi đã làm: toàn là để tự nhiên chuyển động chứ chúng tôi không có sắp đặt! Cũng như tôi đến đây, không có sắp đặt; thì tất cả chuyển động làm sao chúng tôi đến đây. Để coi thử có Thượng đế không? Để coi thử xem có sự huyền vi của Bề Trên không? Chớ tôi không có xin đi đâu, và không có đòi hỏi một cái gì hết! Tự nhiên đương nhiên như vậy. Như đến đây, chúng tôi đến đây tương ngộ quý vị, nhưng mà lại có người từ Phi Luật Tân bay qua đây và để cho chúng tôi có chỗ cư ngụ tạm trong một thời gian tôi lưu trú tại đây. Hỏi chớ, cái tình thương họ dồi dào không; họ đối với người Việt Nam tốt không? Những người đó đã thức tâm, và học Thiền, và đem cống hiến; mà ngay từ Phi Luật Tân đi qua đây, và để lo chúng tôi có chỗ ở, và lo đi chợ búa cho chúng tôi ăn uống trong thời gian tôi lưu trú tại đây. *(còn tiếp)*

---

### *Đề tài suy gẫm*

---

#### **Là Một?**

Hằng ngày các Bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức các bạn, và các Bạn không có bao giờ từ bỏ các Bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ đúng giấc và sung sướng trong mùi đạo, thực hành cho kì được sự thanh nhẹ sẵn có; càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy Càn Khôn Vũ Trụ nó không xa chúng ta; nó với chúng ta là “Một”, không còn xa nữa, không còn sự ly gián nữa.

Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng; chỉ có một điểm linh quan sống tại thể này thì chúng ta đều là “Một” hết thấy ! mọi người hưởng thượng rồi sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ nhưng mà nó là môi trường để học, nó là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa.

Các Bạn giữ về trung dung thì các Bạn mới thoát khỏi cái thể xác này, mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các Bạn thoát khỏi cái thể xác này và sẽ có nơi xử tội; không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm.

*TV Vĩ Kiên, Khóa 2: Thanh Tịnh – 24/2/86*

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ngày 23.12.1996

Nam mô A Di Đà Phật

T.L. 9.01.97

Đức Thầy phương Kính

Con rất vui mừng khi nhận được phở của Đức Thầy gửi về quê Long Châu Xuân. Con rất mừng mừng được cúi đầu đón nhận những lời giáo chi<sup>2</sup> kính từ Thầy của Đức Thầy, một bậc Sư Phu đã thường nhắc nhở ân ban đến lãnh chiếu Diệm phổ Duyệt cho đứa con bất hạnh không được gần Cha, Phải sống đến Đức 3<sup>2</sup> nơi xa ngắt ngàn này.


Kính bạch Thầy: con 3<sup>2</sup> đây rất an vui như đang 3<sup>2</sup> Niết Bàn vậy. Vì đã có Đại Đạo mà Thầy đã truyền ban cho con là Hành Pháp thiên, Bình tâm, nhân như quy khả năng Phương tiện của Khổ ban thì cho mọi quặng lộn chúng sinh.

Như có Thầy 3<sup>2</sup> bên cạnh con cho nên: Đi với Thầy con vui lòng chấp nhận tất cả mọi sự Khổ Khẩn Khảo Đáo của chúng sinh hay.....  
Đưa đến cho con: Đại nhân bao huân lời chơn lẽch, giác ngộ rồi chúng chấp vô minh.

gi: Đạo vô vi rộng khắp bao hàm cả vũ trụ Pháp Thiên Thanh Tĩnh Dân phẩm phước vượt pho' gian  
mã: Thầy đã Dựng hết Huệ giải truyền dạy cho tất cả chúng con đó là Thầy đã lập nên luân hồi, mở đường giải thoát cho chúng con đi thẳng về cõi Niết Bàn Vô sanh bất diệt.  
con nguyện y giáo chi<sup>2</sup> của Thầy. Hành Đạo của Đấng.

(21)

Kính chúc Đức Thầy vui vẻ Khang an

H 3<sup>2</sup> Kính bái  




---

## Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui của Đức Thầy và Bạn đạo Vô Vi

---

**Tiếp theo báo cáo ngày 28 tháng 10 2024 chúng tôi đã nhận từ quy' bạn đạo cho quỹ cứu khổ ban vui cho đến 31 tháng 12 2024 như sau:**

Người gửi	US\$	CAD or currency
An Danh (Ca)	1,300	
An Danh Las Vegas (NV)	2,000	
Vuong Bich Thanh (Binh Duong)	500	
Hong Vo (Co)	100	
Hoa Nguyen (Tx)	1,000	
Olivier Phan (France)		120 euro
An Danh 1(Mtl)		650
Le Thi Kim Anh (Mtl)		1,440
Hong Hoang Son & Family (VA)	600	
Do Thi Van (CA)	200	
Darren Tom (CA)	450	
Begam & Fatima(France)		500 euro
Nguyen Thi Anh (Australia)		891
KSC Vo Vi Atlanta	1,117	
Lam Thi Le (Mtl)		300
An Danh (Mtl)		1,000
Ut Tran (AB)		1,000
Bach Lien Ly (San Jose)	1,000	
An danh (Ca)	1,300	
Olivier Phan (France)		150 euro
Michel Phan (france)		200 euro
Tran Quang Luc (NY)	600	
Tran Quang Luc (NY)	2,400	
De Van Duong (CA)	500	
An Danh (Ca)	1,300	
Tran Ngoc Vinh (Ma)	600	
Anh Vuong & chi Lien (Wa)	600	
La Huy Phong	600	
Ong Lien va ba yen	600	
Quyên Tran (Ca)	600	
Hue (Ca)	500	
Vu Nam Tan (Uc)		1000 AUD
Duong The Hao (Uc)		1000 AUD
BD TD Melbourne & Sydney		4000 AUD
Nguyen Huu An (Uc)		500 AUD
An Danh 1(Mtl)	455	650

Trong 2 tháng qua chúng tôi đã xử dụng như sau:

- **Hỗ trợ xe lăn cho người tàn tật nghèo không tiền mua ở miền Tây ,Dak Lak và Quảng Nam**

- Giúp xây cất nhiều căn nhà tình thương ở Vĩnh Long Bến Tre Trà Vinh

- Giúp rất nhiều hòm cho gia đình nghèo cho người chết không hòm chôn vì 2 tháng này rất nhiều người xin

- Giúp lớp học xóa mù chữ cho trẻ em lang thang không được đi học

- Phát gạo cho người già bệnh neo đơn ở Pleiku Kontum Lâm đồng Huế Dak Lak

- Hỗ trợ học phí cho các em nghèo,mồ côi, khuyết tật được học chữ hay học nghề và mua giáo cụ cho những trường khuyết tật như Thanh Tâm ở Đà Nẵng, Khuyết tật ở Hồng Lĩnh và Can Lộc ở Hà Tĩnh để sau này có hy vọng hòa nhập trong xã hội

- Hỗ trợ gạo và thực phẩm cùng phát thuốc miễn phí cho 9 làng phong ở Kontum được có ăn

- Giúp người già neo đơn và học sinh sinh viên nghèo ở Bình Định & Đồng Bằng Sông Cửu Long

-Hỗ trợ một số em bị bỏ rơi ở mái ấm Thiên Ân ở Pleiku,

-Hỗ trợ tiền cho 6 cái hòm ở Kontum và Quảng Nam cho người nghèo không tiền mua

- Hỗ trợ giáo dục qua các bữa ăn đủ dinh dưỡng cho 2 làng trẻ em dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng có điều kiện ăn học

-Hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 35 em trong cô nhi viện Ưu Đàm Huế do 1 sư cô phụ trách

- Hỗ trợ bạn đạo nghèo bệnh

- Giúp 1 gia đình 3 người anh ta bị khuyết tật ở chân cha già và 1 anh bị bại liệt tiền mượn nhà trọ đi bán vé số kiếm tiền nuôi gia đình ở Nha Trang

-Hỗ trợ phòng khám bệnh cho người nghèo ở Đà Nẵng máy vi tính do các sư dòng Phao Lô phụ trách  
Hàng ngày có từ 50-100 bệnh nhân

-Hỗ trợ thuốc tây miễn phí cho người nghèo đau mà không tiền mua ở Kontum và Đà Nẵng

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ **cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo đã liên tục hỗ trợ cho công việc này từ 1998 đến nay**

**Một số hình ảnh quý bạn đạo có thể xem qua kênh CKBV :**

<https://www.youtube.com/@tphan7282/videos>

và những playlist về nhà tình thương tặng học bổng phát xe lăn ..

**Check xin đề**

**VoVi Association of Canada**

và xin gửi về:

**2590 Allard St**

**Montreal Qc H4E 2L4 Canada**

**Còn một số ngân phiếu gửi bằng bưu điện chưa nhận được vì bưu điện Canada đình công gần 5 tuần nên thư còn kẹt lại nhiều. Chúng tôi sẽ cập nhật khi nhận**

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm ký tên dưới đây

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Phan Cao Thăng

Email:aphancao@videotron.ca

---

### LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

---

	<b>Địa điểm</b>	<b>Thời gian</b>
<b>Khóa Sống Chung Niệm Phật</b>	Thiền viện Nhân Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
<b>Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN</b>	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
<b>Trại Hè Vô Vi</b>	Thiền viện Nhân Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
<b>Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ</b>	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
<b>Khóa Sống Chung Quy Hội Tình Người</b>	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29//2025
<b>Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy</b>	Thiền viện Nhân Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
<b>Khóa Sống Chung Hawaii</b>	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

---

## Thông báo video & Audio Tuần Lễ 01, 05-01-2025

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Vui Xuân 1-2-3 tại Montréal ngày 31-12-1988 tới 2-1-1989

<https://youtu.be/v4b1OG-qTAU?si=o1mWIUr7WEvw75It>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

12-2024 Giúp Hòm cho gia đình nghèo có người chết không hòm chôn

[https://youtu.be/rZkH2bpIFxw?si=fpOlcnlD9hmzq\\_tS](https://youtu.be/rZkH2bpIFxw?si=fpOlcnlD9hmzq_tS)

12-2024 Niềm vui trước Tết - Tặng xe lăn cho Kontum

<https://youtu.be/HITghMJxJyg?si=x7Isp30Tz4LfVhx4>

12-2024 Christmas buffet at Special school Thanh Tâm DaNang prepared by their handicap children

<https://youtu.be/aP9hPaW6MLQ?si=LJxL96vPNHM2gUOj>

12-2024 Hỗ trợ người già nghèo neo đơn cuối năm

<https://youtu.be/PL1-i8jxdn8?si=gdVSXMWUMs7O7QBS>

2-2024 Tặng giếng nước đón Tết cho Kontum

<https://youtu.be/0Sh7b2ais6o?si=Axik4oD-1vzPW7l0>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu – Mục Bé Tám Cuốn 9 câu 348 tới 380 - Tháng 10 năm 1991 Chúng tôi có đề Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/-bLIsgDPqK0?si=2Eiww5YnBEWIF0Yi>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1539 - Tu thiện cần hành pháp hay là giành bạn đạo?

[https://youtu.be/aHJa2SksKOI?si=j0\\_S7b-8zqYj0ISU](https://youtu.be/aHJa2SksKOI?si=j0_S7b-8zqYj0ISU)

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 40 - Lục Tự Khai Minh- Tết HỒI SINH - Pháp Luân Thường Chuyển

[https://youtu.be/SAznnWgt\\_FY?si=T05lh5HnM8sYChhH](https://youtu.be/SAznnWgt_FY?si=T05lh5HnM8sYChhH)

Ban video kính mời

---

---

## Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam Cali

---

Ngày 22/12/2024

### Thông Báo Tham Dự Khóa Sống Chung - HỘI TỰ NHÂN HIỀN – Hè 2025

Kính gửi quý Bạn Đạo,

Để tạo cơ hội cho các thế hệ đại gia đình Vô Vi giao lưu, gắn kết tình cảm và học hỏi tu tập, Hội Ái Hữu Vô Vi (Nam California) kính mời quý Bạn Đạo gần xa tham gia Khóa Sống Chung Vô Vi, với chủ đề **Hội Tự Nhân Hiền**, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại khách sạn Hyatt Regency bên bờ biển Huntington Beach, California.

*HỘI TỰ NHÂN HIỀN  
HỘI ngộ chung vui học bạc bàn  
TỰ tan duyên hợp đến rồi đi  
NHÂN hiền học tiến ba ngày hội  
HIỀN đức nhờ tu chuyển đổi hiền  
-Lê Thị Lệ Hoa-*

Khóa sống chung được Mạnh Thường Quân tài trợ hơn nửa giá tiền cho mọi độ tuổi, áp dụng ưu đãi hoàn toàn miễn phí cho người già trên 90 tuổi và trẻ em dưới 12 tuổi đi chung cùng cha mẹ, đồng thời giảm giá cho người trên 80 tuổi.

Đây là dịp ghi danh để chúng ta cùng nhau sống trong không gian hòa hợp, lắng đọng tâm tư và sẻ chia những giá trị chân thật trong cuộc sống, với khí hậu ôn hòa, thanh nhẹ của bờ biển miền Nam California tươi đẹp. Khóa sống chung đặc biệt hướng đến sự kết nối giữa các thế hệ, với sự tham gia của các bạn trẻ và các vị cao niên, nhằm xây dựng sự hiểu biết và tình thân ái trong cộng đồng Vô Vi. Các hoạt động nhẹ nhàng, từ buổi trò chuyện đến những cuộc gặp gỡ thân tình, sẽ giúp chúng ta làm mới tâm hồn và tìm lại sự bình yên.

Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý Bạn Đạo gần xa tham gia, đặc biệt là các bậc cao niên và các bạn trẻ, để cùng nhau tạo nên một mùa hè tràn ngập ý nghĩa, tình thân và những kỷ niệm đáng nhớ.

Trân trọng,

Lê Thị Lệ Hoa, HT  
Hội Ái Hữu Vô Vi (Nam California)



**Phiếu ghi danh**  
**Vô Vi 2025 Khóa Sống Chung HỘI TỰ NHÂN HIỀN**  
**Huntington Beach CA**  
**16/06/2025 – 20/06/2025**

Họ và Tên:		Nam:	Nữ:
Ngày sanh (dd/mm/yyyy):		Quốc Tịch:	
Passport số/Bằng lái xe:		Hết hạn ngày:	
Địa chỉ:		Thành Phố:	
Tiểu Bang:	Số vùng (Zip code):	Quốc Gia:	
Email:		Điện Thoại:	
Liên Lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp:			
Họ và Tên:	Điện Thoại:	Quan Hệ:	

**Ghi Danh khoá sống chung (5 ngày 4 đêm tại Hyatt Regency - Huntington Beach Resort**

**Hotel)**

<b>Độ tuổi</b>	<b>Phòng chung</b>	<b>Phòng đơn</b>	<b>Số người</b>	<b>Loại Phòng</b>
Người lớn trên 90 tuổi	Miễn phí	Miễn phí		
Người lớn từ 80 đến 89 tuổi	\$800	\$1600		
Người lớn từ 18 đến 79 tuổi	\$998	\$1996		
Trẻ vị thành niên từ 13 đến 17 tuổi	\$450	Không áp dụng		
Trẻ em dưới 12 tuổi	Miễn phí	Không áp dụng		
Nếu quý bạn đạo dự định viếng thăm Thiền Viện Vĩ Kiên vào lúc 9 giờ sáng ngày 20/06, vui lòng đánh dấu vào ô trong cột "Tham Quan" để Ban Tổ Chức thuận tiện trong việc sắp xếp.				Tham Quan

**Xin được xếp chung phòng với:**

- 1.
- 2.
- 3.

**Liên lạc ghi danh:**

- Nguyễn Thị Huệ

[trusovovi7622@gmail.com](mailto:trusovovi7622@gmail.com)

☎ Sđt: +1 (714) 854-4910

☎ [NHÂN VÔ ĐÂY ĐỂ GHI DANH TRỰC TIẾP](https://vovipath.org) Hoặc <https://vovipath.org>

**Ban chuyên vận**

1. Nguyễn Hữu Sáng  
Sđt: +1 (951) 310-6703
2. Phan Thái  
Sđt: +1 (714) 457-0867

**Lê phí bao gồm:**

- 5 ngày 4 đêm
- 3 ngày ăn (sáng, trưa, chiều)
- Phí dịch vụ khách sạn và chỗ đậu xe (valet)

**Thời hạn và Đóng lệ phí:**

- Đợt 1: Xin quý bạn đạo đóng **nửa phần tiền** trước ngày 31/01/2025.
- Đợt 2: Xin quý bạn đạo đóng **phần tiền còn lại** trước ngày 08/03/2025.
- Quý bạn đạo có thể đóng trọn lệ phí một lần nếu thuận tiện.
- **Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn đạo hủy bỏ sau ngày 15/04/2025.**
- **Hạn chót ghi danh vào ngày 08/03/2025**

\*\*\* Chỉ những bạn đạo đã đăng ký tham gia khóa sống chung mới được phép tham dự.

\*\*\* Quý bạn đạo có thể chuẩn bị đồ bơi & "đem đồ đẹp, mang đồ đẹp để chụp hình"

**Chương trình sơ lược:**

Ngày	Chương trình sơ lược	Bữa ăn
16/06	<ul style="list-style-type: none"><li>● Nhận phòng sau 4 giờ chiều</li><li>● Hợp mặt ở hội trường vào lúc 6:00 chiều</li><li>● Chào đón quý bạn đạo và bàn bạc sinh hoạt khóa sống chung</li><li>● Niệm Phật, thiền chung</li></ul>	Tự túc
17/06	<ul style="list-style-type: none"><li>● Khai mạc khóa sống chung "HỘI TỰ NHÂN HIỀN"</li><li>● Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung</li></ul>	Bữa sáng (8:00 - 9:00 sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
18/06	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung</li><li>● Đốt lửa trại trên bãi biển</li></ul>	Bữa sáng (8:00 - 9:00 sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
19/06	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sinh hoạt tu học, niệm Phật, thiền chung</li></ul>	Bữa sáng (8:00 - 9:00)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Văn nghệ và bế mạc khoá sống chung</li> </ul>	sáng) Bữa trưa (1:00 - 2:00 trưa) Bữa tối (6:00 - 7:00 chiều)
20/06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trả phòng trước 11:00 sáng</li> <li>• Viếng thăm thiền viện Vĩ Kiên vào 9 giờ sáng</li> </ul>	Ăn trưa tại thiền viện Vĩ Kiên

**Phiếu ghi danh và lệ phí khoá sống chung xin gửi về:**

Tất cả lệ phí tham dự khoá sống chung xin trả bằng US Dollars (USD)

Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier's check bằng USD xin đề tên:

**Vo-Vi Friendship Association**

**Ghi chú: KSC 2025**

Zelle tại địa chỉ email [trusovovi7622@gmail.com](mailto:trusovovi7622@gmail.com) (Ghi chú: KSC 2025)

**Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:**

**Vo-Vi Friendship Association**

**7622 23rd Street, Westminster, CA 92683, U.S.A**

**[Hyatt Regency - Huntington Beach Resort Hotel](#)**

(Nhấn vào để xem video)

















---

## TRÍCH LỜI GIẢNG CỦA ĐỨC THẦY

---

LUẬT TRỜI  
(Nhịn Nhục- 86)  
TS LSH

### LUẬT TRỜI RẤT SIÊU DIỆU

Các bạn đừng nói tôi xa luật Trời, tôi làm đúng theo luật đời là thôi, tôi không cần luật Trời! Luật Trời nó siêu diệu lắm! Không giờ phút khắc nào mà nó không theo dõi các bạn; không giờ phút khắc nào mà nó không ghi tội của các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu chỗ này. Tội là gì? là tâm tối! Khi các bạn tâm tối chừng nào thì đó là tạo tội cho chính bạn; mà các bạn bừng sáng lên, cõi mở, vị tha, buông bỏ tất cả, đó là các bạn đang sống với luật trời, và hưởng của trời, đó mới cảm thấy hạnh phúc! Nhiều người đã bỏ tất cả gia cang vợ con đi tu, tu cái gì? Đó, nó phải khôn hơn chớ, của đời nó đã vật lộn với đời bao nhiêu năm, nó tìm ra có chút xíu tiền không nghĩa lý gì, mà tạo ra sự tranh chấp tràn đầy trong gia cang! Rồi nó bỏ nó đi tìm cái gì? nó đi tìm của đời đời bất diệt của Thượng Đế và chính của tiền kiếp nó tu và nó đã dành sẵn đó nó hưởng, cái của đó nó không có mất và không bị tiêu diệt. Nó phải khôn hơn, nó đâu có dại hơn; người tu nó không có dại hơn. Sống đời đời bất diệt!

.....

\*LUẬT TRỜI UY NGHI, HUYỀN BÍ.

\*ĂN NHẬU > ĐAU GAN, ĐAU BAO TỬ> TỰ HỦY THỂ XÁC

\*GHÉT NGƯỜI NÀY, GIẬN NGƯỜI KIA, LÀ BỊ PHẠT

Cho nên nhiều người ở thế gian bắt chước Trời Phật, nói chết là như cái đèn tắt, bây giờ tôi ăn nhậu trước, tôi đi chơi bời trước! Nhưng mà nó không thấy luật, nó đang sống luật trời mà nói luật trời nó không biết! Ăn nhậu rồi đau gan, rồi đau bao tử; rồi đi chơi bời đau thận! Nó tự hủy thể xác nó là tự hủy cơ cấu nguyên năng Trời Phật đã ân ban cho nó mà nó không hay! Nó tưởng là nó bảnh rồi, nó tốt rồi, nó hay rồi! Rốt cuộc nó tự hủy, tự diệt rồi đọa nó luôn! Chính nó xử tội nó mà nó không biết, nó tưởng rằng nó hay! (T4, 5:52)

Cho nên cái chuyện của Trời Phật nó rất uy nghi, huyền bí, thâm thúy, luật lệ nằm trong nội thức chúng ta. Cho nên nhiều người tu nói: "Ui da, Tam Giáo Tòa phạt tôi không sợ đâu!". Nói một tiếng không sợ, rồi sau này sẽ sợ trời chết! Luật nó ban rồi thì cái tâm thức chúng ta càng ngày càng kém, và thần trí của chúng ta càng ngày càng mất sự thông minh, rồi tự đọa mình lần lần vô trong cái nhóm sân si, sát phạt lẫn nhau, không nhìn huynh đệ, đó là tạo khổ mà thôi! Càng ngày càng khổ, đang phạt mà không hay! Ghét người này, giận người kia, đó là bị phạt, luật trời đang phạt; mà thương yêu và tha thứ lại được ban khen, và được thưởng trong chu trình tiến hóa. Vì từ bi là sức mạnh, nhịn nhục là sức mạnh.

.....

\*LUẬT TRỜI > CÔNG BẰNG > BAN CHIẾU CHO TẤT CẢ

\*TÂM ĐỘNG LOẠN, ĐỘC TÀI > BỊ ĐỘNG

**\*TÂM TU > BÌNH AN.**

**\*NGÓN TAY > HƯỚNG LÊN > CỨU ĐỘ GIẢI THOÁT**

**> HƯỚNG XUỐNG > MỌI NGƯỜI CHÉM GIẾT NHAU > KHÔNG GIẢI THOÁT.**

Có luật trời công bằng rõ rệt chứ không bỏ một ai, ban chiếu cho tất cả. Đã nói là biết được thanh khí điền là người người được hưởng, nhưng mà chứa hay không là do tâm người mà thôi! Tâm người động loạn, tâm người độc tài, tâm người hướng dẫn một số người về với chính mình để làm chính trị, phản loạn cái tâm đó là tâm bị động; còn tâm ta tu mọi người tu, thực hành tu, đem kỹ thuật trao đổi cho nhau, và ban phước cho nhau, đồng hành đồng tiến trong thức bình đẳng đó là không bị. Cho nên tôi kêu các bạn không nên làm thầy, làm thầy rồi một thời gian độc tài, khuyên răn người này người nọ chém giết lẫn nhau, rồi bắt mình Thiên Đạo thì trở về tà đạo, đau khổ vô cùng! Chồng ông Trời làm sao chồng được? Hiện tại trong 3 cõi cũng đang chồng ông Trời mà làm sao chồng được? Nói mà chơi thôi! Có dựng cái gì, có sửa đổi ông Trời làm sao sửa đổi được! Luật là luật, luật siêu nhiên kia mà, làm sao sửa được?! Cho nên mọi người hiểu được cái luật của ông Trời là luật siêu nhiên để cấu trúc thành cái hình hài hiện tại. Tôi đã thường nói cái ngón tay các bạn không à, nó cũng siêu diệu vô cùng! Nếu bạn là một bà hoàng hậu, một bà công chúa, vua của một nước, cái ngón tay của bạn là quý giá vô cùng, ngoắc một cái cũng chết người, mà chỉ một cái cũng chết người, thấy không? Cho nên những cái nguy hại mà cấu trúc từ siêu nhiên, ý lành thì ngón tay sẽ thường độ chúng sanh, chỉ lên cho mọi người đi lên và giải thoát; mà chỉ xuống là mọi người chém giết lẫn nhau và không có bao giờ giải thoát được! Có ngón tay thôi à, nó siêu diệu vô cùng! Và ngón tay đó nó liên hệ với cái gì? liên hệ cái thức của các bạn.

(Còn tiếp)

.....

ÂM BA ĐẠI HỒN-86 - Trích

**\*BA CÔI “THIÊN-ĐỊA-NHÂN > ĐỀU CÓ CẢNH KHỔ > TIÊN NỮ CHÁN TU > XUỐNG THẾ GIAN LÀM ĐIỂM.**

**\*TRỜI PHẠT > HAI-BA- CHỤC NĂM >**

**\*ĂN MỘT > TRẢ MỘT TRIỆU.**

**\*TU, KHÔNG HÀNH > TỰ PHẠT**

Nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kể cả Ba Cõi chớ không phải một cõi: Thiên, Địa, Nhân, ba cõi. Có người tu nữa chừng, rồi xuống thế gian, đó là một ngu muội cũng có nữa. Chán đi, tu trên đó, chán đi; bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian, đi làm con điểm, cũng chịu! Một vị tiên đi làm con điểm chớ! Có, chớ phải không đâu! Cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bời. Đó. Rồi khổ triền miên. Chớ, Ông Trời có luật không? Cho bệnh hoạn. Dẫn độc vào thân? Bệnh hoạn rồi mới biết. Chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó. Lúc đó mới thấy cái quyền năng của Ông Trời. Chớ bây giờ mình nói “quyền năng của Ông Trời,” đâu có ai nghe, không có ai tin! Ông phạt các bạn, đâu có phạt, “Chút nữa, đi ra kia, tôi phạt bạn té “đâu? Không. Ông Trời phạt bạn, là hai chục năm sau, ba chục năm sau; nó càng ngày càng chim, càng lún sâu, và không có cơ hội thức tâm nữa.

Cho nên Ông Trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi Ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn; nhưng mà các bạn không hành, là các bạn bị phạt. Mượn của Ông Trời, mượn một,

trả một triệu lặn; chớ không phải trả mười đầu. Cho nên đừng có ham, mà “Tôi gần ông Trời là tôi được cái gì!” Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu. Ghi đi. Viết trong sách, nói, “Ông Tám nói như vậy.” Tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm! Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với Chân Lý của ông Phật, của Ông Trời. Ông Trời không có giận với chúng sanh! Nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh. Phải thành đạt! Đại thông minh, đại từ bi, mà làm chuyện u ơ? Không! Ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì, dứt khoát cái đó. Mà chúng sanh phải hành; không hành thì mang nợ, rắng chịu; khổ lắm các bạn ơi!

Cho nên chúng ta được phước, mà chúng ta không hành, là chúng ta tự phạt! Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với Trời, “Con nghe Thượng Đế, con sống với Cha, con luôn luôn với Cha!”, nhưng mà hành động không giống Cha. Đó là tự phạt rồi đó. (Tr 17)

TS LSH

## Hồ Huệ sưu tầm

---

### Bài viết của chị Lâm Huỳnh Mai

---

#### SOI HỒN!

Nhân ngày đầu năm tôi thành tâm kính chúc tất cả các bạn đạo khắp nơi trên thế giới một năm mới 2025 an bình, hạnh phúc, tu hành viên mãn.

Thưa các bạn,

Trưa nay, khi hành thiền Tôi đã nghe băng giảng của Đức Thầy “NGUYỄN ĐIỀN DO ĐẬU ĐẾN” “Thật bất ngờ khi nghe Đức Thầy giảng đến Pháp SOI HỒN.

Trong băng giảng này Đức Thầy có nói đến SOI HỒN BẰNG TAY và KHÔNG CÒN SOI HỒN BẰNG TAY NỮA Tôi xin được chia thành hai phần như sau:

#### 1- SOI HỒN BẰNG TAY:

" CHO NÊN CHÚNG TA CŨNG VẬY, LÚC SOI HỒN BAN ĐẦU NÓ HƠI KHÓ CHỊU, RỒI LẦN LẦN, LẦN LẦN CẢM THẤY NHẮM MẮT MÀ SAO THẤY NÓ RỘNG LỚN. RỒI NHẮM MẮT THÉT RỒI CHÚNG TA LẠI THẤY CÓ ÁNH SÁNG, RỒI KHI SOI HỒN CHÚNG TA LẠI THẤY ÊM Ặ VÔ CÙNG, CHÚNG TA ĐÃ BƯỚC VÀO ĐẬU? CHÚNG TA ĐÃ BỎ MẤY LỚP TRƯỚC NÓ MỚI TỚI LỚP THANH, KHI MÀ TỚI LỚP THANH RỒI CHÚNG TA MỚI THẤY ÊM Ặ VÔ CÙNG. CHÚNG TA SOI HỒN MÀ KHÔNG THẤY MỆT NHỌC NỮA, BAN ĐẦU THẤY NÓ MỎI MỆT MÀ SAU KHÔNG CÒN NỮA."

#### 2- KHÔNG CÒN SOI HỒN BẰNG TAY NỮA:

" LÚC ĐÓ, MỘT THỜI GIAN SAU CÁC BẠN KHÔNG CÒN SOI HỒN BẰNG TAY NỮA. LÚC NHẮM MẮT THÌ CÁC BẠN ĐÃ THẤY ÁNH SÁNG RỒI. LÚC NHẮM MẮT CÁC BẠN ĐÃ THẤY LY TÂM RỒI, ĐÃ LY KHAI VỚI THỂ XÁC NÀY..."

Thưa các bạn,

Tôi viết bài viết này ghi viết lại lời dạy của Đức Thầy với mục đích làm sáng tỏ việc khi nào KHÔNG CÒN SOI HỒN BẰNG TAY NỮA đã có sự bàn cãi tại TSXDVV mà tôi đã được



xem video clip. Trong video clip có nhắc đến tên tôi, tôi chân thành cảm ơn sự nhắc nhở này. Quan trọng là nói đến việc thực hành Pháp SOI HỒN. Vậy thì, lúc nào là lúc không còn soi hồn bằng tay nữa, Đức Thầy cũng đã giải thích một cách tường tận trong một đoạn của băng giảng NGUYỄN ĐIỀN DO ĐẦU ĐẾN ở phút 9:59 đến 10:46.

Nếu căn cứ theo điển rút bộ đầu mà không soi hồn bằng tay nữa thì những người thực hành PLVVKHHBPP không cần soi hồn bằng tay nữa vì người thực hành PLVVKHHBPP sau thời gian cũng có điển rút bộ đầu vì nếu không đạt được điều này thì cá nhân đó đã hướng về một hướng khác không tồn tại trong cộng đồng VÔ VI. Đức Thầy đã dạy ở phần soi hồn cho đến khi thấy thấy ánh sáng ,thấy êm ả thì vẫn soi hồn bằng tay. Đến trình độ nhắm mắt thấy ánh sáng và xuất khỏi bản thể đó là lúc không soi hồn bằng tay nữa. Vậy thì tự hành giả đã hiểu rõ khi nào là lúc mà mình ngồi thiền không hành Pháp soi hồn bằng tay nữa rồi.

Đúng là tu mỗi người một trình độ nhưng nếu hành giả ngộ nhận thì thật uổng công. Mọi việc thuận theo sự hướng dẫn của người đi trước là hợp tình lý. Chỉ trừ những bậc đại giác có nhiệm vụ truyền Pháp thì mọi sự sẽ đột giai đoạn rất nhanh. Chúng ta cần phải giữ tâm thanh tịnh vì tu mà tham tu thì sẽ đến tình trạng tàu hỏa nhập ma mà một số người đã vướng mắc. Thời gian đầu rất tốt nhưng chỉ sau thời gian thì tâm thần bất ổn, tánh tình nóng nảy, động loạn sân si hơn người bình thường.

Hãy nhìn lại mình cho thật kỹ đừng có " thấy cá tưởng cá là canh " như Đức Tổ Sư đã dạy. Trước mặt chúng ta là gương lành của Đức Thầy, cái nhắm mắt xuất đi để làm nhiệm vụ cứu độ của Đức Thầy, cái ánh nhìn cùng nguồn thanh điển bao trùm những tâm hồn khổ đau tìm đến Ngài liền được hoá giải, đem đến sự bình an trong tâm hồn cho hành giả.

Tu đến khi nào tình yêu thương bao trùm tất cả và yêu thương đến con ma cũng thương? Nghe Đức Thầy giảng đến đây tôi cũng tự thấy mắc cỡ vì con người mà có người mình còn ghét thì chừng nào mới thương con ma được đây ? Bề Trên khuyến tu nên nói chúng ta là Phật sẽ thành nhưng tu rồi, càng tu thì càng thấy không dễ mà thành Phật phải không các bạn? Nên chỉ cần nắm vững Đạo Pháp Kiên trì đường tu thì chắc chắn sẽ đến đích.

Trong tinh thần xây dựng, cùng tu, cùng tiến bài viết này và bài thơ ĐÊM NHIỆM MÀU như một món quà nhỏ trong đầu năm 2025 tôi xin thành tâm gửi đến bạn đạo khắp nơi ,đặc biệt là bạn đạo Nam California Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi.

KÍNH CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẠO TÂM THÂN AN LẠC LUÔN VUI SỐNG TRONG NGUỒN ĐẠO NHIỆM MÀU, TRONG TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TÔI-THẦY.

CHÚNG TA CÙNG HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN CHO NĂM MỚI 2025 MỘT THẾ GIỚI BÌNH AN- HẠNH PHÚC!

Kính Bái  
Lâm Huỳnh Mai  
Richmond, TX  
Ngày 1 tháng 1 năm 2025.

## ĐÊM NHIỆM MÀU!

Đêm nay đêm rất nhiệm màu  
Đêm nay kiếp trước đời sau nối liền !

Đêm nay hội ngộ cùng Thầy  
Đêm nay được sống những ngày thần tiên  
Đêm nay vui hưởng phước duyên  
Đêm nay tình âm thiện duyên bao đời  
Di Đà hoà cảm tình Trời  
Đêm nay ... muôn kiếp không rời nhớ thương  
Đêm nay thức suốt đêm trường  
Đêm nay thôn thức tình thương Tô- Thầy  
Đêm nay khác với bao ngày  
Tâm thân thanh nhẹ đêm dài qua mau  
Đêm nay hồn nổi Trời cao  
Đêm nay Đời Đạo Cha trao hướng về  
Đêm nay hội ngộ gần kề  
Bên Thầy bên Bạn trở về năm xưa  
Đêm nay lệ nhỏ như mưa  
Đạo - Đời nhờ Pháp hồn ưa chữ HÒA  
Đêm nay siêu diệu tình Cha  
Di Đà trụ đỉnh vang ca Đạo Mẫu  
Biết tu đời hết cơ cầu  
Hành trình vững bước tiến mau về nguồn  
Di Đà nghi ngút khói hương  
Đời Trần thôi hết sâu vương đạt Mẫu  
Đêm nay kiếp trước đời sau  
Đêm nay vượt giới nhiệm màu tương giao !

Kính Bái  
Lâm Huỳnh Mai

---

### Hướng Tâm cầu nguyện

---

Xin quý bạn đạo hướng tâm cho  
Chú 10 tôi tên : **Hồng Tông**  
Ngày sinh: 4/24/1942  
Mất ngày: tháng giêng ngày 2 năm 2025 lúc 7:am sáng tại Minnesota  
Thọ 83 tuổi  
Được siêu thăng tịnh độ  
Xin cảm ơn quý bạn đạo  
Hoa Trần